



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและความขัดแย้งภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์ชัชชากร คัชมาตย์	๑๐,๐๐๐
๒	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเสริมทักษะและความรู้ดิจิทัลศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการรู้สารสนเทศผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก	อาจารย์วิมลวรรณ วงศ์ศิริ	๑๐,๐๐๐
๓	ปัจจัยเชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อคุณภาพการบริการและความจงรักภักดีต่อการบริการที่พักระเบียงโรงแรมและรีสอร์ทในเขตอำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบูรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสินี ธีระธรรมสรณ์	๑๐,๐๐๐
๔	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านห้วยหญ้าศรี	อาจารย์ทิววรรณ ศิริเจริญกันทา	๑๐,๐๐๐
๕	กลยุทธ์และเครื่องมือสื่อสารการตลาดในธุรกิจเกษตร : สถานะองค์ความรู้ในแวดวงวิชาการไทยและต่างประเทศในช่วง ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๒๐	อาจารย์เอกชัย แสงไสดา	๑๐,๐๐๐

ระดับปริญญาตรี			
ลำดับ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖	อิทธิพลของการสร้างสรรค์การตลาดเชิงเนื้อหา การสร้างคุณค่าร่วม และความผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าบนสังคมออนไลน์	อาจารย์ณัฐนิชา อินทร์เพ็ญ	๑๐,๐๐๐
๗	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ในจังหวัดเพชรบูรณ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ เพชรบูรณ์	๑๐,๐๐๐
๘	การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของกลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านโนนสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์	อาจารย์วิภาวดี ผกามาศ	๑๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ดำเนินการตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)

อธิการบดี